



# LÂM ĐỒNG

Tòa soạn: 38 QUANGTRUNG - ĐÀ LẠT  
Điện thoại: 3822472 - 3822473  
Fax: 3827608  
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com  
SỐ 4724 - THỨ BA, NGÀY 14/2/2017

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

## Giải báo chí toàn quốc Búa liềm vàng lần thứ nhất, năm 2016

\* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng được biểu dương là đơn vị xuất sắc, có cách làm sáng tạo.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng có tên gọi Giải Búa liềm vàng được Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2016) nhằm động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc

về xây dựng Đảng; nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng TSM; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Theo báo cáo đánh giá của Ban Tổ chức giải, ngay sau phát động đã có 170 tờ báo, tạp chí và trang tin điện tử đã tập trung tuyên truyền về cuộc thi. Đến ngày 31/10/2016, đã có 1.173 tác phẩm báo chí (704 tác phẩm

báo in, 108 tác phẩm báo điện tử, 84 tác phẩm phát thanh, 266 tác phẩm truyền hình và 11 tác phẩm ảnh báo chí) gửi về tham dự giải. Trong đó, có nhiều tác phẩm mang tính tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; phát hiện những vấn đề mới, sơ kết những cách làm sáng tạo, gợi mở những mô hình độc đáo; phản ánh những gương người tốt, việc tốt;...

XEM TIẾP TRANG 2

## NHỚ LỜI BÁC DẠY

Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có.

(NỘI CHUYỆN TẠI LỚP CHÍNH HUẤN TRUNG, CAO CẤP CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC LỚP TRUNG CẤP CỦA CÁC TỔNG CỤC. THÁNG 5 NĂM 1957. T.8, TR.391).

## Tháng 1/2017, xuất siêu 1,15 tỷ USD

Công thông tin điện tử Chính phủ trích số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong tháng 1/2017 đạt hơn 27,53 tỷ USD, giảm 18,2%, tương ứng giảm gần 6,13 tỷ USD so với tháng 12/2016.

Trong đó, xuất khẩu đạt 14,34 tỷ USD, giảm 13,5%, tương ứng giảm 2,24 tỷ USD; và nhập khẩu là gần 13,19 tỷ USD, giảm 22,8%, tương ứng giảm gần 3,89 tỷ USD so với tháng trước.

Tuy nhiên, so với tháng 1/2016, kim ngạch xuất nhập khẩu lại tăng 4,8%, tương ứng tăng hơn 1,26 tỷ USD; trong đó xuất khẩu tăng 5,7%; nhập khẩu tăng 3,9%. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong tháng 1/2017 thặng dư hơn 1,15 tỷ USD.

Về thị trường xuất nhập khẩu, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ vẫn là các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Cán cân thương mại trong tháng 1/2017 có mức thặng dư lớn, trong đó góp phần không nhỏ từ thặng dư từ thị trường Hoa Kỳ với 2,34 tỷ USD; Hà Lan thặng dư 481 triệu USD; Nhật Bản thặng dư 370 triệu USD;... Các thị trường thâm hụt lớn vẫn là Trung Quốc với mức thâm hụt gần 2,14 tỷ USD; Hàn Quốc với hơn 1,7 tỷ USD... **N.T.N**

## Bảy ngày Tết đón lượng khách ngoài mong đợi

Nội trong 7 ngày dịp Tết Đinh Dậu, Đà Lạt - Lâm Đồng đã thu hút lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng lên đến hơn 260 ngàn lượt khách. Điều đó nằm ngoài mong đợi của xứ sở du lịch, trong khi hầu hết giá các dịch vụ đều tăng cao lên trên 2 con số.

TRANG 6

## Hạt giống cách mạng đã nảy mầm



Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Khánh Phúc

TRANG 2

## Lâm Đồng tăng cường, đổi mới công tác dân vận

Qua 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 66-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", gắn với 1 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh Lâm Đồng về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới có nhiều chuyển biến. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp đã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đưa Chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống.

TRANG 4

## Trải nghiệm ở hai đầu sản phẩm hoa

TRANG 3

## KINH TẾ

Chuyển hoa Tết ế thành điểm tham quan thu tiền

TRANG 3

## VĂN HÓA - XÃ HỘI

Người phụ nữ Thái được bà con tin yêu

TRANG 5

# Hạt giống cách mạng đã nảy mầm

Huyện Lâm Hà có 110 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017. Trong đó, chúng tôi có ấn tượng sâu sắc với 4 thanh niên: Đoàn Văn Huy, Hoàng Văn Nam, Lê Bá Vinh và Dương Mạnh Duy. Đây là những đảng viên khi tuổi đời còn rất trẻ, tình nguyện viết đơn nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc...



Đảng viên Đoàn Văn Huy.



Đảng viên Hoàng Văn Nam.



Đảng viên Dương Mạnh Duy.



Đảng viên Lê Bá Vinh.

## Là thanh niên phải hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc

Đó là khẳng định của đảng viên trẻ Đoàn Văn Huy, sinh năm 1997 (ở thôn Tân Hải, xã Liên Hà). Tốt nghiệp THPT năm 2015, Huy ở nhà phụ cha mẹ làm vườn rẫy và tham gia lực lượng dân quân xã vì muốn “được rèn luyện và làm quen với môi trường quân đội”; tháng 7/2016, Huy vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với một số bạn trẻ chỉ tập trung làm kinh tế gia đình hoặc chọn học các ngành nghề, nhưng Huy vẫn nung nấu trong mình về trách nhiệm của người công dân đối với đất nước và quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Em đã suy nghĩ kỹ trước khi viết đơn, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân. Dù nắng gió thao trường có vất vả cũng không gian khổ bằng các thế hệ cha anh đi trước, là thanh niên phải hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc” - Huy bộc bạch.

## Muốn con được phục vụ lâu dài trong quân đội

Chàng thanh niên Hoàng Văn Nam, dân tộc Nùng, quê ở Cao Bằng vừa bước sang tuổi 21, là học sinh tiến tiến nhiều năm liền. Ước mơ trở thành sĩ quan quân đội theo suốt những năm học THPT. Gia đình có 3 anh em, Nam là con cả và là lao động chính trong gia đình nên đành phải tạm gác lại ước mơ của riêng mình. Với tinh thần nhiệt tình, năng nổ trong tham gia công tác Đoàn, Hội tại địa phương, ngày 2/7/2016, Nam được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi điều kiện kinh tế gia đình đã khá hơn, các em đã phụ giúp được bố mẹ, Nam quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với suy nghĩ “Đem sức mình thực hiện nghĩa vụ với đất nước, đó là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi đoàn viên, thanh niên và mong muốn thực hiện ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội”. Đó là chia

sẽ của đảng viên trẻ Hoàng Văn Nam (ở thôn Bằng Sơn, xã Tân Thanh).

Bà Phan Thị Cúc mẹ của Nam chia sẻ: “Nam là lao động chính của gia đình, tuy nhiên tôi luôn mong muốn con trưởng thành hơn khi được rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Tôi hy vọng con mình sẽ nỗ lực phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

## Thanh niên không được đầu hàng

Đảng viên trẻ Dương Mạnh Duy vừa tròn 20 tuổi (ở thôn 8, xã Mê Linh) là con út trong gia đình có 3 anh em trai, trong khi hai người anh được “hướng nghiệp” của bố mẹ đã chọn học trung cấp nghề nấu ăn và trở thành đầu bếp có tay nghề khá tốt, người thì mở quán ăn, người thì làm bếp cho các nhà hàng ở thành phố để vừa nâng cao tay nghề vừa có thu nhập cao, với Duy, sự lựa chọn hàng đầu là thi vào Đại học Quân sự nhưng thiếu điểm, mặc dù nguyện vọng 2 trúng tuyển ngành Du lịch (Trường Đại học Đà Lạt) nhưng Duy không theo học, mà quyết định ở nhà giúp đỡ bố mẹ công việc làm vườn và chờ cơ hội.

Duy luôn tự giác, gương mẫu và tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Sự nỗ lực phấn đấu của Duy được ghi nhận, ngày 6/7/2016, Duy vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Là một đảng viên trẻ, nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc, Duy đã tình nguyện lên đường nhập ngũ để làm gương cho những thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Duy cho biết: “Trong môi trường quân đội em sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để tiếp tục nuôi dưỡng, thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Ông Dương Văn Tuấn, sinh năm 1963, từng tham gia quân ngũ và chiến đấu tại nước bạn Lào, cha của Dương Mạnh Duy

Trong những năm qua, huyện Lâm Hà là một trong những địa phương luôn thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Lâm Đồng. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Phạm Ngọc Khánh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà cho biết: “Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, từ khâu đăng ký độ tuổi cho đến quản lý điều tra, xét duyệt thực lực sẵn sàng nhập ngũ, cũng như công tác khám sức khỏe, thăm nhập cơ sở, chốt quân số và phát lệnh cho thanh niên; tất cả đều được thực hiện theo đúng quy trình và Luật NVQS. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS tới toàn thể nhân dân trong huyện, số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngày càng tăng”.

nói: “Gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà có 3 con trai, vì hoàn cảnh khó khăn nên hai anh lớn học nghề, kiếm thêm thu nhập giúp cho bố mẹ; khi điều kiện kinh tế đã khá hơn, gia đình tôi quyết định cho con trai út đăng ký tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự và mong muốn con mình sẽ được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

## Làm giàu không bao giờ là muộn

Đảng viên trẻ Lê Bá Vinh vừa bước sang tuổi 22 (ở thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh), là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Vinh đang học trung cấp ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng do gia đình phải thuê mướn người làm, bố mẹ ngày càng lớn tuổi nên em đành phải tạm gác lại ước mơ của mình. Trở về địa phương, ngoài việc giúp đỡ bố mẹ, em còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, là dân quân thường trực của xã. Sở hữu chiều cao trên 170 cm cùng với năng khiếu thể thao, nhất là môn bóng chuyền, mỗi giải đấu của xã, của huyện qua đi là những ấn tượng để lại trong lòng khán giả không chỉ bởi danh hiệu “cầu thủ xuất sắc” của các giải đấu mà em còn có những pha đập bóng

làm cho đối phương phải khâm phục. Bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, ngày 7/7/2016, Lê Bá Vinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là niềm vinh dự đối với không chỉ riêng em, mà còn là niềm vui lớn của cả gia đình. Là một đảng viên trẻ, Lê Bá Vinh càng nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, khi biết tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự em và gia đình rất phấn khởi. “Làm giàu không bao giờ muộn, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương với những gì được học, được rèn luyện trong môi trường quân đội em tin mình sẽ thực hiện được ước mơ làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương còn dang dở”, Vinh cho biết.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày hội tòng quân, những đảng viên trẻ sẽ cùng các thanh niên ưu tú của huyện Lâm Hà lên đường bảo vệ Tổ quốc, những “Hạt giống cách mạng đã nảy mầm” với sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, chúng ta tin tưởng rằng những đảng viên trẻ như Đoàn Văn Huy, Hoàng Văn Nam, Lê Bá Vinh, Dương Mạnh Duy cùng các đồng đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm thực hiện được những ước mơ, dự định của mình.

NGUYỄN TRỌNG AN

## Thành ủy Đà Lạt trao tặng, truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 322 đảng viên

Thành ủy Đà Lạt vừa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 322 đảng viên, trong đó truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho thân nhân 8 đảng viên. Tham dự có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt...

Phát biểu ôn lại truyền thống 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Thanh Xuân khẳng định: 87 năm qua, Đảng ta đã mang lại cho dân tộc ta những mùa xuân mới. Đất nước ta từ gông cùm xiềng xích, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên những chiến công hiển hách, vĩ đại, khẳng định chủ quyền Việt Nam trên bản đồ thế giới. Chúng ta tự hào về dân tộc anh hùng, về Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tư tưởng của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lê nin khoa học và cách mạng làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng, lãnh đạo đưa đất nước đi đến nhiều thắng lợi, chiến thắng kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước...

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Quá trình chiến đấu, rèn luyện, trưởng thành của Đảng ta là kết quả của sự hy sinh, đóng góp lớn lao của các đảng viên nhiều thế hệ. Sự hy sinh, cống hiến của các đồng chí đã được Đảng tôn vinh, trao tặng Huy hiệu Đảng. Niềm vinh dự của các đồng chí được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng hôm nay cũng là niềm vinh dự của Đảng bộ thành phố. Chúng tôi tin rằng, với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống và công tác đã trải qua, các đồng chí sẽ tiếp tục là tấm gương trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ, xây dựng thành phố Đà Lạt ngày càng phát triển.

NGUYỆT THU

## Giải báo chí toàn quốc... TIẾP TRANG 1

... góp ý bổ sung, sửa đổi các quy định lỗi thời, mô hình kém hiệu quả, giúp các cơ quan chức năng tìm lời giải phù hợp, tạo ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc và khán thính giả. Ban chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc đã quyết định chọn 47 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Để góp phần vào sự thành công của giải, tỉnh Lâm Đồng đã tích cực chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng giải, cụ thể: Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 782-CV/TU ngày 6/7/2016 để chỉ đạo triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 25/7/2016 về việc tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Công văn số 329-CV/BTGTU, ngày 15/9/2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Tính đến ngày 31/10/2016, toàn tỉnh đã có 60 tác phẩm đăng ký tham gia dự thi. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ngành chức năng đã tổ chức đánh giá sơ khảo, kết quả đã có 39/60 tác phẩm đủ điều kiện tham dự Giải (Báo Lâm Đồng 20 tác phẩm; Đài PT&TH Lâm Đồng 9 tác phẩm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 10 tác phẩm).

Tại Lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng diễn ra vào đêm ngày 3/2/2017 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức giải đã biểu dương Lâm Đồng - là một trong những đơn vị có cách làm sáng tạo. Đặc biệt, Ban Tổ chức giải đã trao giải Khuyến khích cho 1 tác phẩm của đơn vị Lâm Đồng.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức giải đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ hai, năm 2017.

LÊ THỊ VĂN

# Trải nghiệm ở hai đầu sản phẩm hoa

Với mong muốn cung cấp cho người tiêu dùng những cành hoa Đà Lạt đạt chất lượng và giá cả cạnh tranh, người sản xuất đang cần sự kiểm soát chặt chẽ đầu vào nguồn giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tạo ra môi trường công khai, minh bạch cho sản phẩm đầu ra.

## Vừa sản xuất vừa phân phối hoa

Tham gia thị trường hoa rằm tháng giêng năm Đinh Dậu cùng thời điểm với ngày lễ Tình nhân, nhà nông đồng thời là nhà phân phối Nguyễn Hữu Trí ở xã Xuân Thọ, Đà Lạt tiếp tục công việc làm ăn “gánh” giữa hai đầu - đầu vào ở Đà Lạt và đầu ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Với khách hàng quen thuộc gồm hàng chục hộ nông dân Đà Lạt sản xuất các loại hoa nhà kính, anh Trí thu mua theo giá thị trường ở mức cao nhất tại vườn sản xuất, sau đó đóng thùng vận chuyển trong ngày về quầy hàng phân phối của mình ở chợ hoa Hồ Thị Kỳ, thành phố Hồ Chí Minh. “Đến ngày rằm tháng giêng, chúng tôi đang thu mua nông sản của nông dân Đà Lạt với riêng giá hoa hồng từ 3 - 4.000 đồng/cành, cao hơn giá ngày thường khoảng 5 lần. Chưa biết giá đầu ra của khách hàng ở phương Nam sẽ mua được bao nhiêu, nhưng mạng lưới phân phối của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa hoa hồng còn đủ độ tươi xanh đến người sử dụng...” - anh Trí chia sẻ.

Nông dân Đà Lạt quen gọi Nguyễn Hữu Trí là “Trí lily” vì anh là chủ nhân của cánh đồng lily rộng 6 ha được tạo dựng và phát triển trong gần 10 năm qua ở thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, Đà Lạt.

**Đón Tết Đinh Dậu vừa qua, “Trí lily” dành riêng 0,7 ha để sản xuất hoa lily, thu hoạch đạt tổng sản lượng 200.000 cành, lần lượt đưa về quầy hàng ở chợ hoa Hồ Thị Kỳ bán sỉ và lẻ từ 25 đến ngày 30 Tết.**



Trang trại hoa lily của ông Nguyễn Hữu Trí sản xuất ở Đà Lạt và cung ứng trực tiếp đến người tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: V. Việt

So với Tết Bính Thân năm ngoái thì Tết Đinh Dậu năm nay, anh Trí sản xuất và tiêu thụ hoa lily tương đương về số lượng, nhưng giá thành và lợi nhuận đạt cao hơn. Bên cạnh đó, anh Trí thu mua của nông dân Đà Lạt nhiều loại hoa khác nhau, trong đó gồm 2 loại hoa chủ lực là cát tường và cẩm chướng với số lượng tiêu thụ trước ngày 30 Tết lần lượt 500 kg và 500 bó.

Anh “Trí lily” đánh giá: “Thị trường hoa tết vừa qua vẫn còn cạnh đất đồng, ế chợ. Nhiều nhà vườn ở Đà Lạt không đủ hoa để bán sỉ theo đầu mối và bán lẻ trực tiếp cho khách hàng, nên giá tại chỗ tăng lên gấp nhiều lần. Trong khi không

ít những quầy hoa Đà Lạt ở chợ hoa Hồ Thị Kỳ đến gần 30 tết vẫn ế thừa vì không chủ động tính toán được đầu vào - đầu ra. Với chúng tôi trước khi đưa hoa xuống chợ hoa Hồ Thị Kỳ đã tiến hành khảo sát, dự báo nhu cầu từ các khu vực khách hàng thân thiết, đồng thời chuẩn bị những phương án bán lẻ dự phòng, kết quả không dễ xảy ra sản lượng hoa lily của mình và các loại hoa khác thu mua của nông dân Đà Lạt bị đội hàng...”.

## Hợp tác điều tiết cung - cầu

Nếu như hộ gia đình anh Nguyễn Hữu Trí từ thương nhân học thêm nghề trồng hoa thì hộ gia đình anh

Vũ Đình Phúc từ người nông dân trở thành đầu mối giao thương cho hàng chục hộ nông dân khác ở khu vực Đất Mới, phường 7, Đà Lạt. Mục tiêu chung của họ ở đây cùng giúp nhau khai thác nguồn vật tư nguyên liệu đầu vào đạt chất lượng, đồng thời giảm thiểu tình trạng mất cân đối của thị trường đầu ra.

Tuy nhiên, nhìn lại những năm gần đây, nông dân Vũ Đình Phúc cho rằng, thị trường sản xuất hoa Đà Lạt vẫn còn bộc lộ nhiều yếu tố thiếu bền vững. Thứ nhất, người nông dân chưa hết mua nhầm những sản phẩm giống hoa thoái hóa năng suất kém, khi thu hoạch hoa cắt cành có kích thước và hình dáng không phù hợp với

thị hiếu người tiêu dùng. Thứ hai, trên thị trường trôi nổi quá nhiều mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu, trong đó có nhiều mặt hàng được các doanh nghiệp tiếp thị, quảng bá chất lượng đến người nông dân, nhưng khi sử dụng gây nhiều bệnh hại trên cây hoa, dẫn đến nhiều khu vườn bị thua lỗ nặng nề. Thứ ba, hiện nay chỉ chiếm số ít người nông dân đầu tư kho lạnh để bảo quản hoa sau thu hoạch. Phần lớn hoa cắt cành ra khỏi vườn bán ngay theo đơn đặt hàng hoặc giao về các đầu mối trung gian để chuyển đi khắp các thị trường trong nước, nông dân thường chờ hơn cả tuần lễ mới nhận đủ tiền theo giá áp đặt của bên mua.

Về trải nghiệm của mình trên các vùng sản xuất công nghệ cao của Nhật Bản, nông dân Vũ Đình Phúc nói thêm: “Với 4 ha trồng hoa hồng công nghệ hiện đại, một hợp tác xã ở Nhật Bản thường thu hoạch cắt cành vào sáng sớm rồi cắm vào xô nước, sắp đặt bảo quản trong phòng lạnh. Sáng hôm sau, tiến hành phân loại, đóng thùng chờ bằng xe lạnh đến chợ đầu giá hoa để tiêu thụ công khai. Nhờ vậy, nông dân biết được giá bán và mức lợi nhuận sản xuất hoa ngay trong phiên chợ đầu giá này...”.

Vùng chuyên canh hoa Đà Lạt và các vùng phụ cận hiện đang phát triển với diện tích hơn 7.700 ha, đạt tổng sản lượng gần 2,4 tỷ cành/năm. Những trải nghiệm ở đầu vào lẫn đầu ra của 2 nhà nông “kiêm” nhà phân phối nói trên cần được quan tâm đặc biệt từ phía nhà nước, nhà khoa học để tăng cường hơn nữa sự phối hợp, tạo bước đột phá mới về chất lượng của sản phẩm hoa gắn với thị trường cạnh tranh tích cực, minh bạch về giá cả, đảm bảo lợi ích tương xứng giữa người sản xuất, người phân phối và người tiêu dùng.

VĂN VIỆT

# Chuyến hoa Tết ế thành điểm tham quan thu tiền

Nhiều vườn hoa hướng dương tại TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng trồng để phục vụ thị trường Tết nhưng nở không đúng thời điểm hoặc giá rẻ, nhà vườn đã để hoa bung nở tự nhiên, chuyển sang mở cửa vườn cho du khách vào tham quan có thu về.

Cuối năm 2016, nhiều nhà vườn tại phường 11, xã Tà Nung, TP Đà Lạt và xã Hiệp An, Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, gieo trồng hàng nghìn mét vuông hoa hướng dương để phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, do hoa nở muộn hơn so với dự kiến nên nhiều nhà vườn đã không thể bán. Hơn nữa, do năm nay, diện tích hoa hướng dương tại TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng tăng mạnh so với những năm trước đã khiến cho giá cả loại hoa này những ngày cận Tết xuống rất thấp, chỉ khoảng 1.000 - 2.000 đồng/cành. Với giá bán như hồi cận Tết nhà vườn trồng hoa hướng dương sẽ thua lỗ nặng. Những gia đình có vườn hoa hướng dương gần Quốc lộ 20, thuộc địa bàn các xã Hiệp An, Hiệp Thạnh của huyện Đức Trọng; phường 11



Chụp ảnh cưới giá vào vườn sẽ cao hơn.

và xã Tà Nung, TP Đà Lạt đã khá linh động. Thay vì phải bán rẻ hoặc nhỏ bỏ hoa hướng dương, chấp nhận

thua lỗ đã chuyển sang mở cửa cho khách vào tham quan, chụp hình lưu niệm, có thu tiền.

**Giá vé dành cho mỗi du khách vào vườn hoa hướng dương tham quan, chụp hình dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/người. Nếu chụp hình đám cưới giá vé có thể lên tới vài chục ngàn đồng.**

Một nhà vườn trồng khoảng 500 m<sup>2</sup> hoa hướng dương ở Trại Mát, TP Đà Lạt cho biết, từ Tết 2017 đến nay, vườn hoa hướng dương của gia đình anh mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách tới tham quan, chụp hình. Mỗi người vào vườn gia đình anh thu 10.000 đồng. Ông chủ vườn tiết lộ, từ Tết đến nay trung bình mỗi ngày thu về 2 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Hương, ngụ thôn K'Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết, trước Tết gia đình chị trồng hơn 1.000 m<sup>2</sup> hoa hướng dương để bán vào dịp Tết. Do hoa nở chậm, giá cả lại xuống rất thấp nên gia đình chị quyết định không thu hoạch mà

để cho hoa nở tự nhiên. Để có nguồn thu tái tạo đầu tư chị Hương đã treo bảng thu 15.000 đồng/người vào tham quan, chụp hình. Thời điểm đông khách, mỗi ngày vườn hoa hướng dương của chị Hương thu hút vài trăm lượt người ghé tham quan. Gia chủ không tiết lộ cụ thể số tiền thu được mỗi ngày nhưng cho biết, so với cắt bán hoa cành, mở cửa cho khách vào tham quan và thu về có lợi hơn nhiều, lại có “tiền tươi, thóc thật”, không sợ bị thương lái ép giá như cắt hoa bán.

Hoa hướng dương bung nở kéo dài tới gần một tháng, nhưng đẹp nhất trong khoảng 20 ngày. Hoa có bông to, nở vàng rực, tất cả quay về hướng mặt trời mọc nên dễ dàng để khách tham quan, chụp hình. Một số nhà vườn trồng hướng dương tại Đà Lạt và huyện Đức Trọng, có vườn gần các tuyến đường chính cho biết, hết lứa hoa này họ sẽ phá bỏ và tiếp tục trồng lứa hướng dương mới để phục vụ du lịch vào mùa hè.

VĂN BÀU - KHẮC LỊCH

**Ngày đầu ra quân  
trồng mới 2.016 cây Anh đào  
tại KDL hồ Tuyên Lâm**



Trồng mới cây Anh đào. Ảnh: N.Quân

Ngày 11/2, Ban Quản lý KDL hồ Tuyên Lâm cùng các Công ty Tam Anh, Hồng Bàng, Đào Nguyên tổ chức ra quân trồng mới 80 cây Anh đào Đà Lạt tại khu vực Trung tâm bờ hồ. Đây là một phần trong số 2.016 cây BQL KDL sẽ được trồng trong năm 2017 theo chủ trương của UBND tỉnh từ nguồn vốn trồng cây nhân dân.

Tính đến nay, trong KDL đã có 25 ngàn cây Anh đào, trong đó, 50% là cây do BQL trồng, số còn lại trồng theo hình thức xã hội hóa.

Chủ trương trồng cây Anh đào trong KDL hồ Tuyên Lâm cũng cho phép BQL KDL huy động, mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoặc ký hợp đồng trồng và chăm sóc (bảo dưỡng) trong 5 năm, mức đăng ký tối thiểu là 20 cây trong khu vực được quy hoạch và có đóng băng đơn vị trồng. Tính đến thời điểm này, 50% số cây trong KDL hồ Tuyên Lâm đang và bắt đầu ra hoa.

**NHẬT QUÂN**

**Kế hoạch vận động 12.000 đơn vị máu hiến tình nguyện**

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng, năm 2017 sẽ phân đấu vận động 12.000 đơn vị máu do 24 cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Vận động đông đảo các lực lượng xã hội, nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, mỗi tháng sẽ tổ chức từ 4 đến 6 đợt hiến máu tình nguyện để tiếp nhận từ 900 đến 1.000 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh của ngành Y tế địa phương.

Để đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và thực hiện chỉ tiêu hiến máu tình nguyện giai đoạn 2016 - 2020 của Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao, kế hoạch của tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện như: Phát động Lễ hội Xuân hồng 2017, Lễ mít tinh nhân Ngày Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, tổ chức Ngày hội hiến máu lớn tại 2 huyện Đơn Dương và Lâm Hà, tôn vinh những người hiến máu tình nguyện nhân Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu, tổ chức Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2017, Chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt năm 2017; tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể, các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các đội hiến máu dự bị sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân.

**AN NHIÊN**

**Lâm Đồng tăng cường, đổi mới công tác dân vận**

Qua 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 66-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", gắn với 1 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh Lâm Đồng về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới có nhiều chuyển biến. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp đã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đưa Chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống.

**Giải quyết kịp thời, hiệu quả những nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân**

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 20/10/2014 đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại và tố cáo, triển khai. Theo đó, cấp ủy và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện quy chế gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân. UBND tỉnh thành lập Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, xác định công tác dân vận giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri và buổi tiếp công dân định kỳ, các đại biểu HĐND và thành viên UBND tỉnh tham gia giải quyết, lồng ghép với tuyên truyền, giải thích cho công dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 4 năm, Ban tiếp công dân UBND tỉnh tiếp 2.193 lượt công dân; 6.891 đơn thư; tham mưu 1.714 văn bản giải quyết đơn thư; tổ chức 30 cuộc họp Hội đồng tư vấn pháp luật để xem xét, giải quyết 95 vụ việc khiếu nại phức tạp. Nội dung khiếu nại, tố cáo hầu hết liên quan đến tranh chấp đất đai giữa hộ dân với doanh nghiệp, giải quyết đền bù đất bị ngập nước do làm thủy điện, chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số... UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thẩm tra, xác minh, tham mưu, đề xuất hướng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Việc thanh tra, xác minh đơn thư đảm bảo chính xác, khách quan, đúng tiến độ, đề xuất hướng giải quyết đúng quy định của pháp luật. Đến nay, có 100% các huyện, thành phố và cấp xã bố trí phòng tiếp dân, xây dựng quy chế tiếp công dân và phân công lãnh đạo tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Trong gần 3 năm qua, huyện Đa Tềh tiếp nhận 253 đơn các loại; thành phố Bảo Lộc tiếp 825/1.243 công dân, nhận gần 990 đơn; Hội Cựu chiến binh tiếp nhận 11 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hội viên và đã xử lý theo phân cấp, đúng thẩm quyền; huyện Di Linh gần 2 năm tiếp trên 2.000 lượt người với 465 vụ việc, tiếp nhận 719 đơn... Các huyện, thành phố và các ngành chức năng duy trì tốt lịch tiếp công dân theo định kỳ 2 ngày/tháng trở lên theo quy định. Một số địa phương có cách làm sáng tạo trong việc nắm tình hình, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

**Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ**

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng



Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà đồng bào DTTS huyện Di Linh. Ảnh: Nguyệt Thu

trong tinh quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể; phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên gắn với xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở. Mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế làm việc, quy định vị trí, chức danh cán bộ.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời rà soát và bổ sung phù hợp, sát với thực tế; tổ chức bộ máy được kiện toàn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng. Cán bộ, công chức phát huy năng lực, chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; có tác phong sâu sát cơ sở, năng động. Cán bộ Ban Dân vận cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng, có năng lực công tác từ thực tiễn hoạt động phong trào quần chúng, đa số hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tích cực trong phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, làm tốt công tác vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hiện toàn tỉnh có 1.572/1.572 tổ dân vận hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu. Nhiều vụ, việc nổi cộm kéo dài thông qua hoạt động tổ dân vận đã giải quyết thấu đáo, có lý, có tình. Về công tác cán bộ, các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng như: đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành phù hợp với nhiệm vụ và vị trí công tác; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên; đào tạo chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, mở 22 lớp đào tạo tiếng Kơ Ho, Châu Mạ, Churu cho 748

cán bộ, công chức. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh phối hợp mở 4 lớp bồi dưỡng công tác dân vận cho khoảng 600 cán bộ, đảng viên, công chức từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, UBND tỉnh phê duyệt 3 Đề án tuyên chọn, đào tạo, bồi dưỡng 43 trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên để tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã; phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Đến nay, toàn tỉnh có 740 cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, trong đó công chức cấp xã 285 người; số lượng viên chức dân tộc thiểu số có 1.878 người.

Kinh nghiệm bước đầu trong tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đáng chú ý là: Phải có sự lãnh đạo kịp thời, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chỉ đạo và cụ thể hóa của chính quyền về công tác dân vận thành những quy định, quy chế cụ thể trên từng lĩnh vực, sát thực tiễn; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu. Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phải gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nắm bắt kịp thời và có biện pháp giải quyết dứt điểm, hiệu quả những bức xúc của nhân dân. Một kinh nghiệm quan trọng nữa là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", biết "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.

**LAM HỒ**

**Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác Hội năm 2017**

Vừa qua, tại Hội trường Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội 2017 và tổng kết trao giải cho các tác phẩm báo chí đoạt giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIII năm 2016.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của Hội. Theo đó, trong năm vừa qua, mặc dù vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của các cấp hội, sự phối hợp

chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, sự hưởng ứng tích cực của các hội viên và sự động viên kịp thời của Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh, Hội Nhà báo Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, hội viên.

Năm 2017, Hội Nhà báo tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh

công tác giáo dục chính trị, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức người làm báo cho hội viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên Hội Nhà báo trong tỉnh...

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành trao giấy chứng nhận cho 23 tác phẩm của các tác giả đoạt giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ XIII năm 2016.

**THY VŨ**

# Người phụ nữ Thái được bà con tin yêu

Bà là Quang Thị Xuyên (thôn Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng), người luôn hết mình với các công việc chung của thôn, xóm. Bà cũng là một trong 8 người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) tiêu biểu vừa vinh dự được UBND huyện Đức Trọng khen thưởng trong năm 2016.

Bà Xuyên là người dân tộc Thái, được bầu là người có uy tín vùng ĐBDTTS của huyện Đức Trọng từ năm 2014 đến nay. Dịp gặp bà mới đây, hỏi bà về những đóng góp của bản thân trong việc góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương hay trong việc xây dựng nông thôn mới như nội dung mà bà vừa được biểu dương trong năm 2016 vừa qua, bà chỉ cười hiền: “Tôi thấy việc mình làm cũng bình thường thôi, chỉ cố gắng làm hết sức mình để làm gương cho con, cháu!”.

Chuyện “cũng bình thường thôi” ấy của bà là với vai trò cán bộ hội phụ nữ thôn 6 năm qua, bà luôn cố gắng giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của các dân tộc sinh sống trên địa bàn thôn trong các sinh hoạt văn hóa, lễ hội như lễ hội thác Pongour ngày rằm tháng giêng hàng năm; duy trì mặc trang phục trong lễ hội, duy trì âm thực của các dân tộc Thái, Tày và nhất là phát huy trong Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc vào tháng 11 hàng năm.

“Trong tổng số 240 hộ dân của thôn Tân Hưng thì có tới 2/3 trong số đó là người dân tộc Tày, Thái, Nùng... Vì vậy, việc khuyến khích chị em cùng giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc mình, dù mình đã xa quê, cũng là một cách để mọi người không quên nguồn cội và cũng là để phát huy và truyền lại cho thế hệ mai sau!” - bà Xuyên nói.

Cùng đó, bà còn tích cực vận động chị em hội viên phụ nữ tham gia tốt các phong trào do thôn phát động như: Trồng hoa ven đường, trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh xóm làng...

Rồi việc hiến đất làm đường, chuyển quyền góp làm đường thôn, xóm hay như chuyện đóng tiền điện mỗi tháng... người dân thôn



Bà Quang Thị Xuyên. Ảnh: T.Vũ

Tân Hưng cũng hăng hái đi đầu. “Trước khi chưa có điện đường, chuyện đánh nhau hay chuyện mất chó, mất gà trong thôn cũng thường xảy ra. Giờ thì tình trạng trên đã giảm đi nhiều rồi. Với lại, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền chị em trong thôn dạy bảo con cái không vi phạm pháp luật” - bà Xuyên cho biết thêm.

Rồi trong thôn, trong xóm, mỗi khi nghe thấy gia đình nào đó có chuyện vợ chồng xích mích, cự cãi, bà lại tìm đến tận nơi, hỏi rõ ngọn ngành rồi lại cùng ngồi lại phân tích đúng sai. “Những lúc đó, tôi thường nói chuyện thẳng

với cả vợ lẫn chồng, để nghe ai đúng ai sai rồi đưa ra lời khuyên chân thành nhất. Mình đóng vai trò là người đứng giữa, không bên vực ai, chỉ phân tích thiệt hơn để các cặp vợ chồng hiểu vì lúc nóng giận lên, ai cũng nhận cái đúng về mình. Được cái là sau mỗi lần nói chuyện như vậy, họ đều hiểu ra vấn đề, rồi lại hết giận, làm hòa nên chúng tôi thấy cũng vui lây” - bà Xuyên phấn khởi cho biết thêm.

Cùng với đó, Hội Phụ nữ cũng đứng ra thành lập Câu lạc bộ (CLB) khiêu vũ, CLB bóng đá nữ. Đây cũng là một cách rèn luyện sức khỏe lành mạnh của chị em phụ nữ Tân Hưng trong thời gian qua.

“Những CLB này ra đời cũng xuất phát từ tình yêu thể thao. Thường là vào lúc rảnh rỗi, nhất là khi mùa cà phê đã thu hoạch xong, vào thứ bảy, chủ nhật, chị em lại hẹn nhau đi đá banh tại sân bóng đá mi ni trong xã. Tiền nước, tiền sân là do chị em đóng vào. Rồi CLB khiêu vũ cũng vậy, cũng sinh hoạt vào lúc rảnh rỗi, có khoảng 20 cặp vợ chồng trong thôn tham gia loại hình này. Các thành viên cũng tự góp tiền thuê đàn, rồi người biết thì dạy lại người chưa biết” - bà Xuyên kể thêm.

Ngoài vai trò là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thôn Tân Hưng, người có uy tín vùng ĐBDTTS, bà Quang Thị Xuyên còn là cộng tác viên dân số, cộng tác viên người cao tuổi. Với vai trò nào, bà cũng cố gắng hoàn thành thật tốt. “Được người dân trong thôn, xóm tin tưởng, tôi chỉ muốn góp một chút công sức nhỏ bé của người đang sinh sống trên địa bàn, gương mẫu đi đầu trong việc làng, việc xóm và vận động người dân làm theo để quê hương, thôn xóm ngày một tốt đẹp!” - bà Xuyên nói thêm.

THY VŨ

## Ngày lễ Tình yêu ở Thung lũng Tình Yêu

Ngày 11/2, Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu Đà Lạt đã tổ chức ngày lễ tình yêu với chủ đề “Snow Valentine - Nơi mình thuộc về nhau”, sự kiện đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, nhất là các bạn trẻ và cặp đôi yêu nhau.

Tham gia chương trình, du khách và các cặp đôi yêu nhau được Ban Tổ chức đóng mộc hình mang tên “Lễ hội Snow Valentine” lên tay nhằm đánh dấu kỷ niệm tham gia ngày hội đặc biệt này. Các cặp tình nhân còn được tham gia vào “Hành trình tình yêu” với nhiều tiết mục hấp dẫn, thư giãn, nghỉ ngơi và thưởng thức cocktails và những món ăn nhẹ theo chủ đề Valentine có hương vị ngọt ngào. Ngoài ra, tại khu vực sân khấu chính, du khách và các cặp đôi được hòa mình vào những giai điệu tình ca lãng mạn, được giao lưu với cặp đôi thân tượng của Showbiz Việt Huỳnh Anh và MC Hoàng Oanh, tận hưởng giai điệu tình yêu của giọng ca Khởi My, Kelvin Khánh...

Những năm gần đây, Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu Đà Lạt được đơn vị chủ quản không ngừng đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cấp các dịch vụ du lịch. Được phân thành những khu chức năng như vui chơi trong nhà, ngoài trời, du lịch văn hóa, ẩm thực... đã thực sự mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, ấn tượng.

VĂN BÁU

## ĐÀ LẠT: Thay nước, khử mùi cho hồ Đội Có

Sáng 13/2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Trinh, cho biết thành phố vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng và đơn vị chủ đầu tư Khu Công viên Văn hóa và Đô thị Đà Lạt gấp rút xử lý tình trạng ô nhiễm cho hồ Đội Có. Hồ Đội Có là 1 trong 3 hồ lắng thuộc danh thắng cấp Quốc gia hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt), nằm ở khu vực trung tâm thành phố, đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Kể từ Tết Đinh Dậu đến nay, hồ này đã bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng rất lớn đối với người dân và du khách.

Theo ông Trinh, hiện nay vẫn còn trên 120 hộ dân thuộc phường 1, phường 2 và 5 nhà hàng, khách sạn xả thải vào hồ Đội Có. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm trên, UBND TP Đà Lạt đề nghị Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng sớm lập kế hoạch triển khai đầu nối hệ thống nước thải của 121 hộ dân và các nhà hàng, khách sạn vào hệ thống nước thải chung của thành phố ngay trong tháng 2/2017. Trước mắt, để giải quyết tình trạng hôi thối, TP Đà Lạt chấp thuận cho đơn vị chủ đầu tư Khu Công viên Văn hóa và Đô thị Đà Lạt bơm nước ô nhiễm trong hồ Đội Có vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố. Sau đó, đưa nước từ hồ Xuân Hương vào hồ Đội Có để làm giảm mức độ ô nhiễm, giữ gìn môi trường sạch đẹp cho thành phố du lịch Đà Lạt.

Tuy nhiên, theo người dân Đà Lạt, đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế, thành phố và các cơ quan hữu quan cần có những giải pháp cụ thể để trả lại sự trong lành cho thắng cảnh hồ Xuân Hương.

THUY TRANG

## NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ 15:

### Động lại những xúc cảm sâu lắng

Ngày 11/2 (tức Rằm tháng Giêng - Nguyên tiêu Đinh Dậu), Hội VHNT Lâm Đồng đã phối hợp cùng Trường THPT Trần Phú (Đà Lạt) tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ, công chúng yêu thơ, cùng các thầy, cô giáo và học sinh nhà trường.

Trong tiếng trống hội cùng giọng đọc hùng hồn bài thơ thân “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt do nhà thơ Nguyễn Mạnh Sinh thể hiện đã làm nóng lên tinh thần của hội thơ. Phát biểu với các nhà thơ và công chúng yêu thơ, đồng chí Nguyễn Thanh Đạm - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã khẳng định vai trò, vị trí và giá trị của thi ca trong suốt hành trình dựng nước, giữ nước và trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt; thi ca có sức mạnh to lớn cổ vũ, khích lệ cả dân tộc luôn tiến về phía trước.

Chương trình nghệ thuật với 5 bài thơ được phổ nhạc thành 5 tiết mục được tập thể ca sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa nhạc Lâm Đồng dàn dựng và thể hiện công phu đã mở đầu cho Ngày thơ đầy ấn tượng. Nhạc đã thực sự “chấp cánh” cho những vần thơ đi vào lòng công chúng, đó là các tiết mục: Mẹ Việt Nam (thơ Phạm Quốc Ca, nhạc Đình Nghi), Tổ quốc (thơ Trần Ngọc Trác, nhạc Minh Huệ), Đà Lạt phố (thơ Lê Trọng, nhạc Cao Nguyên)... Với chủ đề “Đồng hành sáng tạo cùng đất nước”, 12 bài thơ được ngâm đọc là những thi phẩm hay về xúc cảm trước mùa xuân, tình yêu quê hương



Tiết mục Mẹ Việt Nam (thơ Phạm Quốc Ca, nhạc Đình Nghi). Ảnh: Q.Uyển

đất nước, tình người, tình đời của các văn nghệ sĩ được công chúng đón nhận như: Trăng tháng giêng (Nguyễn Quy Quy), Cảm ơn người đã cho ta (Đặng Thanh Liễu), Sang Xuân (Mộng Sinh), Nhớ tết xưa (Phượng Liên), Khúc tình ca Đà Lạt (Nguyễn Thanh Hương), Phố Xuân (Vũ Dậu), Đà Lạt vào xuân (Tạ Thị Ngọc Hiền), Nơi đây cao nguyên (Nguyễn Thị Bé), Chỉ thiếu mình em thôi (Lê Bá Cảnh)...

Đặc biệt, trong ngày thơ, các thầy, cô giáo

Trường THPT Trần Phú đã thể hiện những vần thơ giản dị, mộc mạc về tâm tư nghề nghiệp, về tình yêu với thế hệ trẻ, với sự nghiệp trồng người: Phút trầm tư nghề giáo (Phạm Thùy Liên), Tâm tình của tôi (Hồ Thị Hiếu), Đà Lạt và tình yêu (Lê Thị Thương)... đã làm người nghe rung cảm. Hội thơ đã động lại nhiều dấu ấn là khởi đầu tiếp “lửa” cho các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo để hứa hẹn cho một năm “được mùa” thơ.

QUYÊN UYỂN

## Phụ nữ Lộc Tiến thành lập Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn

Hội Phụ nữ phường Lộc Tiến (thành phố Bảo Lộc) đã chọn Tổ dân phố 1A làm điểm để thành lập Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP. Quy mô đất trồng rau ban đầu được quy hoạch trồng tập trung 5 ha, gồm 17 chị tham gia. Các chị tham gia Tổ hợp tác sản xuất rau đã được Trung tâm Nông nghiệp thành phố tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và được cấp Giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn.

Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Lộc Tiến Vũ Thị Thu Hiền, bước đầu, Tổ hợp tác sản xuất rau đạt kết quả khá cao, sản phẩm được tiêu thụ hết. Sản phẩm của tổ hợp tác gồm cải thìa, cải ngọt, cải bẹ xanh, cúc, hành, ngò và các loại rau thơm... Hội vận động các chị cố gắng duy trì và xây dựng Tổ hợp tác thành một đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm phổ biến và nhân rộng ra toàn phường.

**XL**

## Giá bò thịt ở huyện Đơn Dương giảm mạnh

Nhiều hộ chăn nuôi gia súc ở huyện Đơn Dương cho biết, từ giữa năm 2016, đến nay, giá bò thịt giảm mạnh. Vào thời điểm này năm ngoái, một con bò đực có trọng lượng từ 120 kg đến 150 kg thương lái mua có giá từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng, nhưng năm nay giảm xuống chỉ còn 22 triệu đồng/con, bò cái lại càng rẻ hơn. Nguyên nhân bò thịt giảm giá mạnh là do thị trường tiêu thụ chậm, hầu hết thịt bò đang bán trong các siêu thị là thịt bò nhập khẩu, thêm vào đó bò từ Campuchia buôn lậu về Việt Nam ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng bò vàng không bán được, nhiều hộ chăn nuôi bò bị thua lỗ hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, có một điều nghịch lý là giá bò vàng và thịt heo hơi giảm mạnh, nhưng thịt bò và thịt heo đang bán ở các chợ trong huyện Đơn Dương vẫn không giảm giá, hiện nay thịt bò đang bán ở các chợ trong huyện giá 250 ngàn đồng/kg, có những ngày lên đến 300 ngàn đồng/kg.

**NGỌC THANH**

## Thuê máy đào đất, phát hiện đầu đạn tên lửa

Ông Chúc Văn Dũng (Làng gà Đarahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) trong khi thuê máy đào đất vườn thì hoảng hồn phát hiện một đầu đạn tên lửa vào chiều ngày 11/2. Ngay sau đó, gia đình ông Dũng đã ngưng việc đào đất và gọi điện báo cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Công an xã Hiệp An đến xác minh và bảo vệ hiện trường.

Qua khảo sát ban đầu, cơ quan chức năng xác định, đây là một loại tên lửa còn sót lại sau chiến tranh, có hình trụ, dài khoảng 50 cm.

Hiện, đầu đạn tên lửa trên đã được bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện xử lý.

**T.VŨ**

# Bảy ngày Tết đón lượng khách ngoài mong đợi

Nội trong 7 ngày dịp Tết Đinh Dậu, Đà Lạt - Lâm Đồng đã thu hút lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng lên đến hơn 260 ngàn lượt khách. Điều đó nằm ngoài mong đợi của xứ sở du lịch, trong khi hầu hết giá các dịch vụ đều tăng cao lên trên 2 con số.

Tết Nguyên đán Đinh Dậu mới trôi qua ngót hai tuần mang lại sự khởi đầu lạc quan trong năm 2017 khi Lâm Đồng sẽ tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII vào cuối năm nay. Đó là chỉ trong nội một tuần lễ (từ ngày 26/1 đến hết ngày 1/2/2017) một lượng khách du lịch lớn đã đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng.

### Lượng khách tăng 6%

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lượng khách du lịch đến tham quan tại các khu, điểm du lịch và Hội hoa xuân... trên địa bàn Lâm Đồng ước đạt 265.000 lượt người, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016. Qua thống kê của các cơ quan chức năng, riêng lượng khách nghỉ dưỡng - số khách sử dụng dịch vụ qua lưu trú ước đạt khoảng 105.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, trong số lượng khách lưu trú, khách quốc tế ước đạt 12.250 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2016. Với lượng khách lớn nêu trên nhưng không trải đều ra các ngày trong tuần lễ nghỉ tết mà chủ yếu tập trung vào thời gian cao điểm từ ngày 28 - 31/1/2017 - tức là từ ngày mừng 1 đến ngày mừng 4 Tết. Chính vì vậy, tại một số khu, điểm tham quan du lịch, nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà nghỉ đường sá trở nên chật hẹp, ách tắc giao thông cục bộ. Đẳng chủ ý các khách sạn từ 1-5 sao đạt công suất phục vụ lên tới khoảng 95%; các cơ sở lưu trú còn lại công suất buồng phòng cũng đạt khoảng 80-90%.

Theo đánh giá của Phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nguyên nhân lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp Tết Đinh Dậu tăng so với cùng kỳ là bởi vào tháng 12/2016, Diễn đàn du lịch Trip Advisor bình chọn Đà Lạt và SaPa lọt vào top 10 địa điểm du lịch hấp dẫn châu Á, tạo hiệu ứng thu hút khách, nhất là khách quốc tế đến Đà Lạt. Bên cạnh đó, cũng trong tháng 12 năm 2016, Lâm Đồng đã kết nối và mở thêm chuyên



Chợ đêm Đà Lạt rất đông du khách vui chơi vào tối mừng 3 Tết. Ảnh: C.Thành

bay quốc tế chuyên chở khách du lịch từ Vũ Hán (Trung Quốc) đến Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) với tần suất bay 3 chuyên/tuần. Cuối cùng là công tác tuyên truyền quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác chuẩn bị các điều kiện đón tiếp du khách của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm, chú trọng; đặc biệt là công tác quảng bá thu hút khách vào dịp Tết Nguyên đán...

### Giá dịch vụ du lịch tăng 50 - 75%

Để đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ khách đến Lâm Đồng trong dịp Tết vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiến hành đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời, tổ chức các hoạt động, sự kiện đón tiếp và phục vụ khách; đăng ký giá và niêm yết, bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không bội tín trong kinh doanh; đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tệ nạn trong cơ sở kinh doanh... Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với những chương trình nghệ thuật, hội hoa xuân, giải võ thuật cổ truyền tỉnh, khu trò chơi vui xuân có thưởng, khu ẩm thực "chợ quê ngày tết" diễn ra trong dịp Tết.

Đặc biệt, các khu, điểm du lịch đã tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan môi trường, bổ sung thêm hoa và cây xanh, sạch, đẹp; đồng thời đã tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các chương trình văn hóa nghệ thuật, chương trình hội chợ với các trò chơi dân gian và bổ sung các dịch vụ mua sắm, ăn uống, hàng lưu niệm phục vụ người dân và du khách như Khu du lịch Rừng Madagui, Thác Đamb'ri, Thung lũng Tình Yêu, Làng Cù Làn... Hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch đã tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ... Riêng đối với doanh nghiệp lữ hành kinh doanh du lịch mạo hiểm, ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được quán triệt về việc tuân thủ mọi quy định tạm thời về quản lý hoạt động tổ chức và kinh doanh du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng của UBND tỉnh nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách khi tham gia các hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao

và Du lịch cũng đôn đốc các doanh nghiệp lữ hành tăng cường khai thác chương trình city tour phục vụ du khách và xây dựng thêm một số chương trình tour khuyến mại, tích cực liên kết tour với một số công ty lữ hành từ các tỉnh, thành đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tuy nhiên, do lượng khách đổ về Lâm Đồng có số lượng đông, nhất là trung tâm du lịch Đà Lạt nên giá cả các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Nguyên đán tăng từ 50 - 75% so với ngày thường, chủ yếu là các dịch vụ lưu trú và ăn uống. Cụ thể, các khách sạn 1 - 2 sao giá tăng từ 50 - 100%, các loại cơ sở lưu trú du lịch khác như nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, biệt thự du lịch... có mức giá tăng thêm từ 50 - 150%. Riêng các khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao tăng từ 20 - 40%. Điều đáng ghi nhận, do thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trong kinh doanh của các đơn vị kinh doanh du lịch nên an ninh an toàn cho du khách, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đã được đảm bảo; cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch được đảm bảo tốt và không ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào xảy ra cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

**KHAI NHIÊN**

## Ra quân các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh"

Thực hiện phong trào "Tuổi trẻ xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường", ngày 12/2, tại Quảng trường Lâm Viên, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức ra quân các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh". Tham dự ngày ra quân có gần 700 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến từ các trường đào tạo chuyên nghiệp và các phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Phát động các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh" trong năm 2017,

Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc Quỳnh đề ra 4 nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh xung kích tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó, nhấn mạnh: Mỗi đoàn viên, thanh niên phải là một tuyên truyền viên tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc bảo vệ môi trường, có ý thức xây dựng lối sống thân thiện với môi trường; vừa làm gương vừa tham gia vận động những người trẻ tuổi, gia đình, người thân, các tầng lớp nhân dân và khách tham quan du

lịch hình thành nếp sống văn minh. Duy trì và thành lập mới các đội tuyên truyền bảo vệ môi trường, triển khai các hoạt động cụ thể để bảo vệ môi trường như: tổng vệ sinh, thu gom, dọn dẹp các bãi rác và điểm đổ chất thải không đúng nơi quy định; khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, trồng cây phân tán, trồng rừng. Điều đặn thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" một cách hiệu quả, khơi dậy ý thức tự giác cùng tham gia của cộng đồng. Tiếp tục duy trì và nhân

rộng mô hình "Đoạn đường thanh niên tự quản", "Tuyến đường xanh thanh niên"...

Sau lễ ra quân, gần 700 đoàn viên, thanh niên đã thực hiện dọn rác ở Quảng trường, Công viên Yersin, quanh hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt... Hành động vì môi trường của các bạn có sức tuyên truyền thuyết phục lớn đối với du khách và cộng đồng xã hội trong việc chung tay bảo vệ môi trường vì một thành phố không rác "sáng - xanh - sạch - đẹp". **Q.UYẾN**

# Xây dựng đường giao thông để thúc đẩy kinh tế phát triển

Những năm trở lại đây, xã Đạ R'sal đã tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân để xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển.

Xây dựng hệ thống đường giao thông là một trong những mục tiêu quan trọng để thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Chính vì vậy, xã Đạ R'sal đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp và sự đóng góp của nhân dân để xây dựng, nâng cấp, tu sửa các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn và đường giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với phương thức nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm, xã Đạ R'sal đã huy động được nguồn lực của nhân dân đóng góp về tiền, công lao động và hiến đất xây dựng.

Trong 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Đạ R'sal đã huy động nhân dân đóng góp để trải thảm nhựa và đổ bê tông tuyến đường liên xã Đạ R'sal - Đạ M'rông; Đạ R'sal - Rô Men với chiều dài hơn 20 km; đổ

bê tông tuyến đường từ Quốc lộ 27 vào cầu Đạ R'Măng với chiều dài gần 2 km; 57 km đường giao thông liên xóm được cứng hóa và bê tông hóa; 6 km đường giao thông nội đồng được cứng hóa.

Ông Đỗ Hoàng Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ R'sal cho biết: "Trong xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí giao thông là quan trọng, trong đó xã Đạ R'sal hoàn thành tiêu chí giao thông là phủ các trục xóm là 80%. Theo lộ trình trong năm 2017, chúng tôi hoàn thành 100% các trục đường chính, rồi 90% trục nội đồng. Trong phát huy sức mạnh của người dân, Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm chủ, các tuyến đường hầu như triển khai gọn gàng, trong đó có sự đóng góp của người dân về hiến đất, hiến ngày công, rồi cây trồng, vật nuôi".

Qua việc kiên cố hóa các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn và tuyến đường giao thông nội đồng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vận

chuyển hàng hóa, đi lại dễ dàng hơn. Đặc biệt, các tuyến đường giao thông hoàn thành đã giúp bà con nông dân vận chuyển các mặt hàng nông sản ra chợ Đạ R'sal và các vùng phụ cận dễ dàng hơn, tránh tình trạng các tiêu thương ép giá. Trước đây, khi tuyến đường vào thôn Đắc Măng chưa được đầu tư xây dựng, việc đi lại vận chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn, các sản phẩm nông sản của bà con nông dân làm ra như cà phê, hoa màu các loại luôn bị các tiêu thương ép giá. Anh Phùng Văn Hiếu, thôn Liên Hương, xã Đạ R'sal cho biết: "Trước đây vào mùa mưa, đường sá sinh lầy, ô gà nhiều, vận chuyển phân bón, cà phê rất khó. Từ khi có con đường này, bà con vận chuyển phân bón dễ dàng hơn. Đường sá xấu, tiêu thương hay ép giá còn giờ có đường vào tới rẫy rồi thì mình cũng bán dễ dàng hơn".

Giao thông nông thôn thuận tiện không những tạo điều kiện

đi lại được tốt hơn mà còn thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển, đời sống của người dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ hộ giàu, hộ khá tăng theo từng năm. Ông Đỗ Hoàng Nhân cho biết thêm: "Khi trục chính và các trục đường giao thông nông thôn hoàn thành, góp phần giao thương giữa các xã bạn, hàng hóa của người dân vận chuyển kịp thời. Về mùa mưa lũ, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp không ảnh hưởng tới việc vận chuyển hàng hóa, góp phần tạo điều kiện cho học sinh, nhân dân đi lại thuận tiện hơn".

Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn là một trong những quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Điều đó cho thấy, cách làm của cấp ủy, chính quyền xã Đạ R'sal đã và đang triển khai đúng hướng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở địa phương.

VĂN TÂM

## Khởi công xây dựng tuyến tránh phía Nam TP Bảo Lộc

Chiều ngày 12/2, Công ty cổ phần BT20 - Cửu Long tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến tránh phía Nam TP Bảo Lộc thuộc dự án nâng cấp mở rộng QL20 đoạn Dầu Giây đi Bảo Lộc.

Theo thiết kế kỹ thuật, tuyến tránh phía Nam TP Bảo Lộc được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, có tổng chiều dài tuyến 15,47 km, đi qua xã Lộc Châu, phường Blao, Lộc Sơn và xã Lộc Nga với điểm đầu dự án tại Km 113+680 và điểm cuối tại Km 128+800; tổng chi phí đầu tư xây dựng hạng mục gần 750 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới; thời gian dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 31/3/2018. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Bảo Lộc trong tương lai; đồng thời, trước mắt giảm tải lưu lượng xe cho Quốc lộ 20 đoạn qua trung tâm TP Bảo Lộc, đảm bảo an toàn giao thông đô thị Bảo Lộc.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thi công làm việc với tinh thần quyết liệt, hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

QUANG NGỌC

## Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR), đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác BV&PTR; thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự

phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BV&PTR. Khẩn trương rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là đối với các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ du lịch,... Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt

động sản xuất và đời sống người dân vùng dự án; xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư.

Đẩy mạnh tiến độ điều tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ quản lý, phân định, đánh mốc ranh giới các loại rừng trên bản đồ và thực địa đến đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, ranh giới lâm phận quốc gia và ranh giới quản lý rừng của các chủ rừng. Khắc phục và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng vào năm 2018. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao

hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

Xác định rõ công tác quản lý, BV&PTR là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương,... Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, hoặc để cho các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, BV&PTR.

Chú trọng hợp tác, hội nhập quốc tế về quản lý, BV&PTR; thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế phù hợp với lợi ích quốc gia và thông lệ quốc tế... MINH ĐẠO

## Tặng sữa tươi cho học sinh tiểu học huyện Đam Rông



Lãnh đạo Tập đoàn TH tặng sữa cho học sinh.

Trên 500 thùng sữa tươi, mỗi thùng gồm 48 hộp sữa đã được Tập đoàn TH Việt Nam tặng cho trên 6.100 học sinh bậc tiểu học huyện Đam Rông, tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Việc làm này góp phần nâng cao và phát triển thể lực và trí tuệ của những thế hệ trẻ, nhất là nhằm thúc đẩy sự phát triển chiều cao của trẻ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Là thật sự có ý nghĩa với học sinh ở huyện vùng sâu, vùng xa Đam Rông, trong đó số đông là con em đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Cũng nhân dịp này, Tập đoàn TH đã tặng trên 300 thùng sữa tươi cho hơn 400 học sinh tiểu học ở huyện Cát Tiên. Được biết, trong 3 năm qua, Tập đoàn TH đã trao hơn 20 triệu ly sữa tươi, sạch trị giá khoảng 200 tỷ đồng cho hàng triệu trẻ em trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam.

ĐAM TRỌNG

## Trẩy hội Rằm tháng Giêng tại thác Pongour

Đến hẹn lại lên, cứ vào Rằm tháng Giêng âm lịch hằng năm, hàng nghìn du khách thập phương lại nô nức trẩy hội thác Pongour (hay còn gọi là thác Bảy tầng) thuộc xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, để tham dự các lễ hội diễn ra tại thác.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đã nối đuôi nhau đổ về thác, dù trời trưa lễ hội chính thức mới diễn ra. Và càng về trưa, du khách vẫn cảnh thác càng đông.

Cô Nguyễn Thị Minh (một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) hào hứng cho biết: "Đây là lần thứ ba liên tiếp tôi dự ngày hội Rằm tháng

Giêng tại thác Pongour. Lần đầu là vào đúng dịp lên thăm người thân cũng gần Rằm tháng Giêng nên được rủ đi, còn những lần sau là vì thấy thích nên năm nào tôi cũng tranh thủ rủ các thành viên trong gia đình đi chơi vào dịp này để dự lễ hội tại thác luôn".

Bà Trương Thị Đáng - Giám đốc Công ty TNHH Đất Nam cho biết: "Mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội này đã được tiến hành cả tháng trước đó, từ nguồn nước của thác, cho đến khâu an ninh... Thế mạnh của khu du lịch là rừng sinh thái và thác nước nên chúng tôi luôn

cố gắng đầu tư, khai thác thể mạnh này, sao cho nguồn nước luôn ổn định, sạch sẽ, trồng nhiều cây cói tạo bóng râm... Năm 2016, chúng tôi đón hơn 65 ngàn lượt du khách tham quan, trong đó du khách người nước ngoài chiếm khoảng 85%, riêng trong ngày hội Rằm tháng Giêng năm ngoái, chúng tôi đã đón hơn 6 ngàn du khách. Và, Rằm tháng Giêng năm nay, lượng khách đến với thác cũng đông hơn nhiều".

Đến với lễ hội thác, du khách đã được hòa mình vào thiên nhiên, được thưởng thức các tiết mục

văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, ném còn...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số "hạt sạn" như: Bất chấp biển báo cấm nguy hiểm, nhiều du khách vẫn vô tư nô đùa, chụp hình "tự sướng" dưới dòng thác hay một số du khách lại lập sòng đánh bài, ăn tiền...

Để lễ hội Rằm tháng Giêng hàng năm tại thác Pongour thật sự là điểm đến an toàn, là sân chơi lành mạnh cho mọi du khách, thiết nghĩ, công tác an ninh trật tự tại đây cần được thắt chặt hơn nữa.

THY VŨ

QUỐC TẾ

### Giá vàng châu Á giảm sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nhật Bản

Trong phiên giao dịch sáng ngày 13/2, giá vàng đã giảm giữa lúc đồng USD mạnh lên sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kết thúc mà hai nhà lãnh đạo không đề cập đến chính sách tiền tệ.

Cụ thể, trong phiên này, tại thị trường Bengaluru (Ấn Độ), vào sáng 13/2, giá vàng giao ngay đã giảm 0,37% xuống 1.299,45 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn cũng giảm 0,41% xuống 1.230,7 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD - thước đo "sức khỏe" của "đồng bạc xanh" so với các đồng tiền chủ chốt khác - đã tăng 0,2% trong phiên này. Ngay đầu phiên, đồng USD đã tăng giá so với đồng yên sau khi khép lại cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nhật Bản kéo dài 2 ngày hồi cuối tuần trước.

Trước đó, đồng USD cũng đã được hỗ trợ bởi các

nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp mà ông Trump sẽ công bố trong vài tuần tới. Ngoài ra, các số liệu lạc quan của nền kinh tế Mỹ trong thời gian gần đây cũng làm dấy lên những đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất.

Trong khi đó, thị trường vàng châu Á lại đang phát đi những tín hiệu trái chiều. Giữa lúc thị trường kim hoàn tại Ấn Độ đang dự trữ nguồn hàng cho mùa cưới, thì giá vàng đi lên khiến người mua ở các thị trường khác hững hờ với mặt hàng kim loại quý này.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do họ nắm giữ đã tăng 0,5%, từ 832,58 tấn trong phiên ngày thứ năm (9/2) lên 836,73 tấn trong phiên ngày thứ sáu (10/2).

TTXVN

### Lãnh đạo Myanmar kêu gọi các nhóm sắc tộc ký thỏa thuận ngừng bắn

Phát biểu nhân Ngày Đoàn kết 12/2, cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã kêu gọi tất cả các nhóm sắc tộc có vũ trang ký thỏa thuận ngừng bắn trên cả nước, thúc đẩy tiến trình hòa giải dân tộc và xây dựng đất nước phồn vinh.

Bà Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cam kết đã cam kết rằng hòa bình sẽ là ưu tiên hàng đầu của họ bất chấp xảy ra xung đột giữa các nhóm sắc tộc và quân đội.

Bà nêu rõ: "Tôi mong muốn tất cả các nhóm sắc tộc chưa ký thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc tin tưởng vào chính mình và ký văn kiện này cũng như tham gia vào Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21".

Trước đó ít ngày, Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw cũng đã kêu gọi tất cả các nhóm sắc tộc hợp tác với chính phủ và hành động vì hòa bình mà không có sự kỳ thị nào.

Ông cho biết, tất cả các nhóm sắc tộc đang tích cực hành động nhằm chấm dứt sự hiểu lầm và mất lòng tin, đồng thời áp dụng mọi biện pháp để xây dựng nền cộng hòa liên bang dân chủ đích thực, tiến tới tìm kiếm nền hòa bình thực sự và bền vững.

Cho rằng sự phát triển của Myanmar đã bị tụt hậu vài thập kỷ do các cuộc xung đột vũ trang, Tổng thống Myanmar kêu gọi các nhóm sắc tộc tham gia vào Hội

nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 để bàn bạc và tìm kiếm giải pháp cho hòa bình và hòa giải dân tộc.

Ngày Đoàn kết đánh dấu sự ra đời của thỏa thuận Panglong, được nhà lãnh đạo dân tộc, Tướng Aung San (Oong Xan), cha của bà Aung San Suu Kyi, và các nhà lãnh đạo các sắc tộc thiểu số, ký kết ngày 12/2/1947 tại Panglong.

Một trong những nội dung quan trọng của văn kiện này là đảm bảo quyền tự trị cho các cộng đồng sắc tộc tại Myanmar. Tuy nhiên, tướng Aung San bị ám sát 5 tháng sau đó và thỏa thuận này đã đổ vỡ.

Cuối tháng 8 năm ngoái, Hội nghị Hòa bình liên bang của Myanmar, còn gọi là Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21, đã chính thức khai mạc tại thủ đô Nay Pyi Taw với mục tiêu đoàn kết tất cả các nhóm sắc tộc ở Myanmar và xây dựng một liên bang dân chủ thông qua đối thoại.

Nội dung hội nghị tập trung vào khuôn khổ đối thoại chính trị quốc gia nhằm chấm dứt các cuộc xung đột giữa quân đội quốc gia và các nhóm vũ trang sắc tộc suốt gần 7 thập kỷ qua.

Hội nghị có sự tham gia của 1.800 đại biểu đại diện cho chính phủ, quốc hội, quân đội, các đảng phái chính trị, các tổ chức sắc tộc vũ trang và không vũ trang, và các tổ chức xã hội dân sự.

TTXVN

### Các đảng chấp nhận vô điều kiện phán quyết luận tội Tổng thống Hàn

Theo hãng thông tấn Yonhap, các đảng thuộc cả phe cầm quyền và đối lập ở Hàn Quốc ngày 13/2 nhất trí sẽ chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp về vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye, cho dù phán quyết này có là thế nào đi nữa.

Nghị sỹ Chung Woo-taik, lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng Saenuri cầm quyền, được dẫn lời cho biết ông đạt được thỏa thuận này với các đối tác của đảng Dân chủ đối lập chính cũng như của các đảng khác là đảng Nhân dân và đảng Bareun.

Ông thông báo: "Chúng tôi đã đề nghị rằng các đảng nhất trí chấp nhận kết luận do Tòa án Hiến pháp đưa ra,

và đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này".

Tổng thống Park bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội vào tháng 12/2016 với những cáo buộc tham nhũng liên quan đến người bạn thân là bà Choi Soon-sil, người bị cho là đã lợi dụng ảnh hưởng để can thiệp vào các vấn đề nhà nước và vụ lợi cá nhân.

Hiện Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đang xem xét tính hợp pháp của vụ luận tội và nếu tòa phán rằng vụ này là hợp pháp thì Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ ngày tòa ra phán quyết.

TTXVN

### Thông báo (Về việc mất hồ sơ, tài liệu)

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam thông báo mất hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của công ty như sau:

- Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm số:
- Biên nhận thu phí bảo hiểm số: 160005428369005 và 160005428476005.

Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng số: (08) 3 827 8123 hoặc gửi thư theo địa chỉ:

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam  
Lầu 21, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM

Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ tài liệu nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng.

Xin cảm ơn.

### THÔNG BÁO V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất

● Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương thông báo trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật của hộ ông (bà) **Mang Phan** chuyển cho ông (bà) **Phạm Văn Thành**.

Hộ ông (bà) Mang Phan được UBND huyện Đơn Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 252 852 cấp ngày 30/12/2002 theo Quyết định số 230/QĐ: Thửa 22, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra do năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Năm 2012, ông Mang Phan, địa chỉ tại thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chuyển quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành: Thửa 22, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra do năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và ông (bà) Mang Phan đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành.

Sau thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên và thửa 22, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra do năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ chính lý biến động hồ sơ địa chính, chỉnh trang IV giấy chứng nhận nói trên cho ông (bà) **Phạm Văn Thành** theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc sau này Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

● Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương thông báo trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật của hộ ông (bà) **Ma Luy** chuyển cho ông (bà) **Phạm Văn Thành**.

Hộ ông (bà) Ma Luy được UBND huyện Đơn Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 252 882 cấp ngày 30/12/2002 theo Quyết định số 230/QĐ: Thửa 23, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra do năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Năm 2013, ông Ma Luy, địa chỉ tại thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chuyển quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành: Thửa 23, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra do năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và ông (bà) Ma Luy đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành.

Sau thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên và thửa 23, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra do năm 1991, tổng diện tích 1.314 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 914 m<sup>2</sup> đất HNK).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ chính lý biến động hồ sơ địa chính, chỉnh trang IV giấy chứng nhận nói trên cho ông (bà) **Phạm Văn Thành** theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc sau này Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

● Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương thông báo trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật của hộ ông (bà) **Ma Cam** chuyển cho ông (bà) **Phạm Văn Thành**.

Hộ ông (bà) Ma Cam được UBND huyện Đơn Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 252 869 cấp ngày 30/12/2002 theo Quyết định số 230/QĐ: Thửa 21, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra do năm 1991, tổng diện tích 1.710 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 1.310 m<sup>2</sup> đất HNK).

Năm 2012, ông Ma Cam, địa chỉ tại thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chuyển quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành: Thửa 21, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra do năm 1991, tổng diện tích 1.710 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 1.310 m<sup>2</sup> đất HNK).

Trong quá trình sang nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và ông (bà) Ma Cam đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông (bà) Phạm Văn Thành.

Sau thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Đơn Dương không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên và thửa 21, tờ bản đồ 64, xã Tu Tra do năm 1991, tổng diện tích 1.710 m<sup>2</sup> (trong đó 400 m<sup>2</sup> đất ONT + 1.310 m<sup>2</sup> đất HNK).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ chính lý biến động hồ sơ địa chính, chỉnh trang IV giấy chứng nhận nói trên cho ông (bà) **Phạm Văn Thành** theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc sau này Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

### THÔNG BÁO

#### V/v chuyển nhượng QSDĐ không lập thủ tục theo quy định của pháp luật tại xã Tân Nghĩa

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh thông báo.

Ông (bà) **Lê Tấn Linh** được UBND huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số AG 319555 cấp ngày 10/7/2006 vào sổ theo dõi số H 01508/QSDĐ có tên trong sổ địa chính trang 190 quyền 1A, chi tiết như sau.

- Thửa đất số 296, tờ bản đồ số 30A, xã Tân Nghĩa, diện tích 205 m<sup>2</sup> (trong đó 60 m<sup>2</sup> đất ở nông thôn + 145 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm), thời hạn sử dụng lâu dài đối với đất ở và đến 15/10/2056 đối với đất trồng cây lâu năm.

Năm 2006 ông (bà) Lê Tấn Linh chuyển nhượng QSDĐ cho ông (bà) **Phạm Văn Tài**, thường trú tại Lộc Châu 1 - xã Tân Nghĩa - huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông (bà) Lê Tấn Linh đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Phạm Văn Tài.

Hiện nay ông (bà) Lê Tấn Linh ở đầu liên hệ với UBND xã Tân Nghĩa hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không có tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh sẽ chính lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho ông (bà) **Phạm Văn Tài** theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.